



# PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP Nhân lên khát vọng cống hiến



Chi bộ Công ty TNHH Toàn Thắng (Hưng Hà) thường xuyên quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên trong cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Cùng với thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), thời gian qua, tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh còn thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên, NLĐ ưu tú để phát triển đảng viên, qua đó kịp thời bổ sung lực lượng cho Đảng. Đây cũng là cơ hội để đoàn viên, NLĐ được cống hiến nhiều hơn cho Đảng, cho DN.

## Nhân lên khát vọng cống hiến

Là một trong những đảng viên mới được kết nạp của Chi bộ Công ty TNHH Toàn Thắng (Hưng Hà), chị Bùi Thị Minh Nguyệt cho biết: Trước đây, khi mới vào làm tại Công ty, tôi cũng như nhiều lao động khác đều chỉ quan tâm làm tốt nhiệm vụ của mình để có thu nhập hàng tháng trang trải cho cuộc sống. Tuy nhiên, sau khi tham gia tổ chức công đoàn, tôi được nâng cao nhận thức về giai cấp, về Đảng, về chế độ. Đặc biệt, sau khi được cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tôi đã xác định cho mình mục tiêu phấn đấu trở thành đảng viên, từ đó nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Vào Đảng với tôi là để phấn đấu, cống hiến nhiều hơn cho tập thể, cùng nhau xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh. Còn với anh Phan Văn Chiêu, Chi bộ Nhà máy Tân Đệ

1, Đảng bộ Công ty Tân Đệ, được đứng trong hàng ngũ của Đảng không chỉ là vinh dự của nhân mà còn là niềm tự hào của cả gia đình. Anh chia sẻ: Trong quá trình làm việc, tôi luôn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do Công đoàn Công ty phát động. Tham gia các phong trào, hoạt động, tôi thấy bản thân ngày càng được nâng cao về trình độ kỹ thuật, tay nghề, thu nhập tăng lên và được bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng, được cấp trên tin tưởng giao vị trí quản lý bộ phận. Sự trưởng thành của tôi cũng như nhiều đảng viên khác đã truyền cảm hứng cho các công nhân thi đua phấn đấu.

Theo ông Trịnh Thanh Định, Chủ tịch Công đoàn Công ty Tân Đệ: Thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ như bảo đảm việc làm, thu nhập, chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp... Công đoàn Công ty còn triển khai nhiều phong trào thi đua sản xuất, lao động giỏi, lao động sáng tạo, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao góp phần phát triển DN và nâng cao đời sống NLĐ. Thông qua các phong trào, hoạt động, các tổ công đoàn đã kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Từ năm 2019 đến nay,

các tổ công đoàn trong Công ty đã giới thiệu trên 100 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp Đảng.

## "Uơm mầm những hạt giống đỏ" trong doanh nghiệp

Hiện nay, do chuyển dịch cơ cấu kinh tế nên phần lớn lực lượng trong đội tuổi lao động đủ tiêu chuẩn để đưa vào nguồn phát triển đảng viên đều đi làm ở các công ty, xí nghiệp. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng "cạn nguồn" phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn; còn khu vực DN lại trở thành khu vực lý tưởng để "uơm mầm những hạt giống đỏ" với lực lượng nòng cốt là công nhân, NLĐ, trong đó phần lớn đều là đoàn viên công đoàn.

Bà Đặng Thị Kim Cúc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà cho biết: Nhằm phát huy lợi thế về nguồn phát triển đảng viên, thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo công đoàn cơ sở trong các DN trên địa bàn không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút, tập hợp và "giữ chân" đoàn viên; tích cực tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng cho đoàn viên; phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, tạo điều kiện và môi trường cho đoàn viên được rèn luyện, phấn đấu. Qua đó đã xuất hiện nhiều đoàn

viên ưu tú, các hạt nhân phong trào là nguồn để bồi dưỡng kết nạp Đảng, giúp đoàn viên nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, trách nhiệm và định hướng đúng đắn cho bản thân để rèn luyện, phấn đấu sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Năm 2022, chúng tôi có 2 đơn vị tiêu biểu là Công đoàn Xí nghiệp May Hưng Hà và Công đoàn Công ty TNHH Toàn Thắng đã giới thiệu gần 100 đoàn viên ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn để cấp ủy xem xét kết nạp Đảng. Đặc biệt, các đơn vị đã chủ động đề xuất tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ngay tại DN, việc này giúp đoàn viên, NLĐ chủ động về thời gian, hạn chế việc phải đi chuyển. Đặc biệt, việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ngoài giờ làm việc không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN nên lãnh đạo các DN yên tâm, tạo điều kiện tối đa để anh chị em đoàn viên, NLĐ theo học.

Theo bà Phạm Thị Thắng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh: Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong DN. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên, NLĐ. Tuyên truyền, giáo dục, giúp đoàn viên, NLĐ nâng cao nhận thức về Đảng, về tổ chức công đoàn, về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam. Giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, tăng sức đề kháng cho đoàn viên, NLĐ trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội. Tích cực rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, bồi dưỡng tinh thần lao động cần cù, sáng tạo cho đoàn viên, NLĐ. Đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, NLĐ; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, tạo sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ. Qua các hoạt động trên kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên, NLĐ ưu tú nhất để tạo nguồn phát triển đảng viên.

Từ năm 2020 đến nay, tổ chức công đoàn trong các DN đã giới thiệu hàng nghìn đoàn viên, NLĐ ưu tú để Đảng xem xét kết nạp, từ đó nhân lên khát vọng cống hiến trong mỗi đoàn viên, NLĐ, tạo điều kiện để mỗi đoàn viên, NLĐ được đóng góp nhiều hơn nữa công sức, trí tuệ cho Đảng, cho DN.

ĐÀO QUÂN

# THÀNH PHỐ Niềm vui trường mới

Tại thành phố Thái Bình, nhiều công trình trường học được đầu tư xây mới, cải tạo, bổ sung phòng học, nhà hiệu bộ thời gian qua đã góp phần giảm tải sĩ số học sinh khu vực nội thành, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn.

Dù thời tiết những ngày qua nắng nóng nhưng công nhân thi công Trường Tiểu học Tiên Phong vẫn nỗ lực khẩn trương hoàn thiện các hạng mục nhà chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ngoài giờ làm việc không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN nên lãnh đạo các DN yên tâm, tạo điều kiện tối đa để anh chị em đoàn viên, NLĐ theo học.

Theo bà Phạm Thị Hồng Giang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiên Phong, nguyện vọng của cô và trò nhà trường cũng như mong muốn của các bậc phụ huynh là con cháu mình sẽ có một ngôi trường thực sự an toàn, hiện đại để yên tâm học tập. Đến nay trường mới đã cơ bản hoàn thành để năm học 2023 - 2024 cô và trò có một ngôi trường thật sự an toàn, hiện đại, góp phần thúc đẩy phong trào học tập của nhà trường ngày càng tốt hơn.

TRƯỜNG THCS TIÊN PHONG

Trường THCS Tiên Phong đã đáp ứng mong mỏi của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường sau nhiều năm chờ đợi. Bởi ngôi trường cũ đã xuống cấp trầm trọng, lại nằm ngay khu vực ngã tư có mật độ giao thông cao nên thường xuyên ùn tắc. Hơn nữa, khi Trường Tiểu học Tiên Phong được xây dựng xong và đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm tải cho các trường học khu vực lân cận. Ông Khiếu Hữu Hoàn, tổ 1, 3 tầng với 30 phòng học, các phòng chức năng và khối hành chính quản trị để công trình hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm cho năm học 2023 - 2024 cô và trò nhà trường sẽ được học tập trong ngôi trường mới khang trang, hiện đại. Đây là công trình trường học hiện đại và chất lượng bậc nhất thành phố được khởi công xây mới với tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng, đạt đủ các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu học tập của trên 1.000 học sinh. Ông Bùi Duy Tuấn, chỉ huy trưởng công trình, Công ty Cổ phần Xây dựng và thương mại Đại Hùng cho biết: Công trình được khởi công từ tháng 11/2022, đến nay đã hoàn thành 80% khối lượng công việc, hiện nhà thầu đang tập trung nhân lực, vật lực triển khai các công trình phụ trợ, sân đấu, bảo đảm hoàn thành trong tháng 8 để kịp đón năm học mới.

Việc đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Tiên Phong tại khu vực mới, diện tích rộng, gần

Trường THCS Hoàng Diệu được đầu tư đồng bộ.

TRƯỜNG THCS HOÀNG DIỆU

bộ môn khang trang, hiện đại. Ngôi trường mới được thành phố đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư 34 tỷ đồng. Khuôn viên trường có đầy đủ khu hiệu bộ, sân chơi, bãi tập... Đây sẽ là môi trường thuận lợi để thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống dạy và học cũng như các hoạt động ngoài giờ lên lớp, từng bước khẳng định vị thế của một ngôi trường tin cậy của phụ huynh khi cho con em mình theo học. Phụ huynh Phạm Thị Bình, Trường THCS Hoàng Diệu cho biết: Những năm gần đây, chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng cao, nhất là động lực giúp thầy và trò nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học.

Hiện nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất trường lớp tại các địa phương trên địa bàn thành phố cơ bản diễn ra đúng kế hoạch. Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát, yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm các công trình hoàn thành trong tháng 8/2023 để các nhà trường chuẩn độ đón năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THCS HOÀNG DIỆU

MINH NGUYỆT



TRƯỜNG THCS HOÀNG DIỆU ĐƯỢC ĐẦU TƯ ĐỒNG BỘ.

## NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG, CHỐNG MA TÚY 26/6

# Chung sức đẩy lùi "cái chết trắng"

Dù hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh ta thời gian qua không "nóng" như các địa phương khác song vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Vì vậy, các ngành, địa phương, đơn vị cùng cộng đồng xã hội đã chung tay tạo nên sức mạnh tổng hợp phòng, chống, góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Qua công tác theo dõi, nắm tình hình, khoảng 23 giờ ngày 14/4/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra hành chính quán bar club iCloud tại đường Nguyễn Văn Năng, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 100 nam, nữ thanh niên đang nhẩy múa trong tiếng nhạc mạnh và ánh sáng màu. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 40 đối tượng khác bị xử phạt hành chính vì xét nghiệm dương tính với ma túy. Vụ việc được tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đó là 2 trong nhiều vụ án ma túy bị triệt phá trong thời gian qua. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Một số đường dây vận chuyển ma túy từ các địa bàn trọng điểm vào tỉnh đã bị phát hiện. Một số điểm phức tạp vẫn còn hoạt động, thủ đoạn tuy không mới nhưng ngày càng tinh vi, sử dụng nhiều thiết bị quan sát, bảo vệ để đối phó với lực lượng chức năng. Đáng chú ý, tình trạng tổ chức sử dụng trái phép ma túy tổng hợp tại

các nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke trên địa bàn có chiều hướng gia tăng, xuất hiện ma túy dạng thảo mộc có tẩm ướp ma túy tổng hợp và được rao bán trên mạng trong các nhóm kín. Xác định rõ trách nhiệm của mình trên trận tuyến đấu tranh với tội phạm ma túy, các lực lượng công an, bộ đội biên phòng... đã thể hiện vai trò tiên phong, tinh thần mưu trí, dũng cảm, nêu cao tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân. Nhờ chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tệ nạn và tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, chủ trọng vào các tuyến, địa bàn trọng điểm nên chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội được nâng cao. Công tác tuyên truyền được các đơn vị, địa phương tích cực đổi mới về nội dung, hình thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, hành động của cả hệ

thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng, chống ma túy. Công tác rà soát, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc tiếp tục được các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả với 2.006 người nghiện có hồ sơ quản lý. Toàn tỉnh đã xây dựng, duy trì, củng cố duy trì hoạt động 1.455 mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự, trong đó 121 mô hình khu dân cư, 64 mô hình họ giáo, giáo xứ, 47 mô hình đồng họ, 17 mô hình xã, 17 mô hình công nhân giáp ranh về phòng, chống ma túy và phòng, chống tội phạm, 12 mô hình ngăn chặn và đẩy lùi ma túy, 4 mô hình đẩy



Lực lượng Công an tỉnh kiểm tra hành chính, phát hiện các đối tượng tàng trữ, sử dụng ma túy tại quán bar club iCloud (đường Nguyễn Văn Năng, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình).

lùi tệ nạn xã hội... Bà Vũ Thị Liên, thôn Bình Ngọc, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ) đánh giá: Trước đây, Quỳnh Hồng là một trong những địa bàn trọng điểm về ma túy của huyện Quỳnh Phụ. Nhờ có công an chính quy về xã nên tình hình ổn định hơn rất nhiều. Bên cạnh việc đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm, các đồng chí công an thường xuyên tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản, quy định liên quan về phòng, chống ma túy tới người dân. Phát động quân chúng đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc", tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, hỗ trợ

cùng chính quyền bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 342 vụ với 526 đối tượng, khởi tố 336 vụ/416 bị can, xử lý hành chính 6 vụ/110 đối tượng. Tang vật thu giữ 1,1kg heroin, 0,3kg ma túy tổng hợp, 3kg ma túy dạng thảo mộc... cùng nhiều tang vật liên quan; kết quả đấu tranh, bắt giữ tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2022. Thượng tá Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết: Để góp phần kiểm chế và kéo giảm tệ nạn, tội phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn, thời gian tới,

TRINH CƯỜNG